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รายการวิทยุ Human Talk  
 

รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า ก่อนหน้าการออกอากาศคร้ังน้ี Tiger Woods เพ่ิงจะแข่งขันเสร็จ 

Tiger Woods เป็นลูกครึ่งไทย ประสบความสําเร็จแล้วหายไปประมาณ 5 ปี เพราะมีปัญหาหลายอย่าง เช่น 
เรื่องส่วนตัว และ ปัญหาการบาดเจ็บ ปีนี้ก็อายุ 42 ปีแล้ว ใครๆ ก็คิดว่าเขาคงกลับมาไม่ได้ ในรายการแข่งขัน
กอล์ฟใหญ่รายการหน่ึงที่ฟลอริด้า เขามาเป็นอันดับที่ 2 ตามผู้นําแค่ 1 Stroke เท่าน้ัน  

  
Tiger Woods 

ที่มา: http://images.performgroup.com/di/ 
library/sporting_news/90/a7/tiger-woods-ftr-
031118jpg_18rxzdwquxm0w1ukacifchruvx.jpg?t
=384613930&w=960&quality=70 

Phil Mickelson 
ที่มา:  

https://www.celebsnetworthtoday.com/ 
wp-content/uploads/2018/01/  
Phil-Mickelson-Net-Worth.jpg 

 
สิ่งที่น่าสนใจคือเวลาที่คนเราประสบความสําเร็จ แล้วก็ล้มเหลวไปนาน แล้วเราก็อยากจะกลับมาเล่น
เหมือนเดิม Phil Mickelson อายุ 47 ปีกลับมาประสบความสําเร็จ เราต้องประสบความสําเร็จไปเรื่อยๆ ไม่ใช่
ประสบความสําเร็จครั้งเดียว คนทํางานที่มีอายุ 30 กว่าปี ประสบความสําเร็จแล้วอย่าประมาท จะต้องสําเร็จ
ไปเรื่อยๆเพราะ ชีวิตเราต้องเดินไปข้างหน้า ความสําเร็จที่เกิดขึ้นจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หยุดไม่ได้ 
อันน้ีสําคัญ 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า ได้ติดตามข่าว Tiger Woods บ้าง เท่าที่ทราบ Tiger Woods ต้องพิสูจน์
ตัวตนกับคนในสังคมมาก เพราะคนรุ่นใหม่ก็แซงหน้าไปมาก คนอายุน้อยกว่าก็ฝีมือดีขึ้น Tiger Woods เองก็
ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า การกลับมาสู่สังเวียนทําได้จริงๆ เรื่องปัญหาชีวิตก็เป็นบทเรียนสําคัญ  

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า ปัจจุบันน้ี Tiger Woods อยากมีโอกาสได้กลับมาเป็นผู้นํา เขาก็ทํา
ได้จริงๆ เขารู้สึกภูมิใจ ทําให้เราได้เรียนรู้ว่า วงจรชีวิตของคนเรา เราต้องไม่ประมาท เมื่อมีอายุ 20 ปีก็อย่าคึก
คะนองมาก เมื่อประสบความสําเร็จตอนอายุ 30 ปีก็ต้องรู้ว่า ตอนอายุ 40 ปีก็จะมา ตอนอายุ 50 ปีก็จะมา 
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วงการกีฬาของเรามีนักฟุตบอลเก่งๆ บางคนไปเล่นในต่างประเทศ ก็ต้องแน่ใจว่าต้องวางแผนระยะยาว 
คาดคะเนอนาคตให้ได้ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์โตเร็วก็ไม่ได้คาดคะเนอนาคตไว้มากนัก ปล่อยไปตามยถากรรม
มากเกินไป ก็ควรรู้ตัวเอง เหมือนกับการมองเรื่องความย่ังยืน ความย่ังยืน แปลว่า วันน้ีกับอนาคตข้างหน้าต้อง
ไปด้วยกัน คือจะเจอวิกฤตเสมอ Tiger Woods เจอวิกฤตหนัก ว่าจะเป็นเรื่องบุคลิก เรื่องส่วนตัว เรื่องอ่ืนๆ 
เวลาที่กลับมา Tiger Woods ก็ล้มเหลวมาก เหมือนคนตีกอล์ฟไม่เป็น  ทําให้เขาเสียความรู้สึก เขากลับมา
แบบรู้สึกภูมิใจที่ทําในสิ่งเหล่าน้ีได้ เราต้องรู้ข้อมูลข่าวสารให้มากๆแล้วจับประเด็นให้ได้ เหมือนการอ่าน
หนังสือ อ่านแล้วก็ต้องรู้ให้มันจริง กรณีของ Tiger Wood คือ สําเร็จแล้วก็ต้องสําเร็จต่อไป สําเร็จครั้งเดียว
ไม่ได้ บางครั้งคนเราก็ต่ืนเต้นกับความสําเร็จครั้งแรก ครั้งต่อไปก็ไม่รู้ว่ามันยากกว่าเดิม ถ้ามีลูกเรียนเก่งตอนม. 
5 ก็ควรช่ืนชมเขาระดับหน่ึง ตอนเข้ามหาวิทยาลัยก็ช่ืนชมเขาระดับหน่ึง ต้องช่ืนชมตอนที่เขาทํางานด้วยว่ามี
บทบาทที่ดีต่อสังคม พ่อแม่บางคนก็บ้าคลั่งเฉพาะคะแนนสอบ แล้วก็นําลูกมาอวดกัน คนที่จะประสบ
ความสําเร็จไม่ใช่แค่เรียนเก่งอย่างเดียว แต่อยู่ที่หลายปัจจัย 
 

 
 
คิมจองอึนและโดนัลด์ ทรัมป์ในการแข่งขนักีฬาโอลิมปกิฤดูหนาว PyeongChang 2018 

ที่มา: https://static.independent.co.uk/s3fs-public/styles/story_large/public/thumbnails/ 
image/2018/02/09/19/trump-kim-impersonators.jpg 

 
เรื่องที่ 2 คือ เรื่องโดนัลด์ ทรัมป์กับเกาหลีเหนือ อยู่ดีๆ ตัวแทนของเกาหลีใต้ก็บินมาหาโดนัลด์ ทรัมป์ 

ความจริงแล้วเขาต้องการจะมาพบที่ปรึกษาเขามากกว่า เพราะว่าได้ไปพบกับผู้นําระดับสูงของเกาหลีเหนือมา 
สิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาจากโอลิมปิก คิมจองอึน ผู้นําเกาหลีเหนือคิดจะใช้การกีฬาเป็นการทูตภาค
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ประชาชน แต่ก่อนก็มีการยิงจรวดกัน มีการพูดด่ากันรุนแรง เขาก็รู้ว่าโดนัลด์ ทรัมป์ปากคอเราะร้ายชอบพูด
ระราน เรียกเขาว่า Rocket man มีคําพูดออกมาว่า Fire and Furry แปลว่า จะยิงนิวเคลียร์ถล่มเป็นจุล คิม
ไม่ธรรมดา เรียกทรัมป์ว่าเป็น Old Man บางทีอุบัติเหตุต่างๆจากนิวเคลียร์ก็เกิดขึ้นได้ เกิดขึ้นครั้งเดียวก็จบ 
สิ่งที่น่าสนใจก็คือเวลามองผู้นํา อย่าไปมองแบบเดิมว่า เหมือนจอร์จ บุช โอบามา คือต้องยอมรับว่า โดนัลด์ 
ทรัมป์ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวของเขาเอง ย่ิงเราศึกษามนุษย์มากขึ้น ไม่มีอคติว่าคนน้ีเลวก็เลวท้ังหมดเลย 
มันก็ต้องมีข้อดีบ้าง เท่าที่ศึกษา เกาหลีเหนือก็อยากจะมีเกียรติประวัติที่จะได้พบประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 
ก็มีความพยายามที่จะจัดให้เจอกับจอร์จ บุชและโอบามา ทั้งสองคนก็เป็นแบบอนุรักษ์นิยม เขาจะส่งคนไปทํา
การบ้านก่อน โดนัลด์ ทรัมป์ไม่สนใจ เขาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ ก็โพล่งออกไปทันทีว่า เดือน
พฤษภาคมจะไปพบ นักข่าว 70 % ก็ให้ความเห็นว่ายังไม่ได้เตรียมตัวเลย ไปรับปากได้อย่างไร ให้โอกาสคิม
จองอึนมากเกินไปหรือเปล่า ส่วนนักข่าวอีก 30 % ก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกัน เหมือนเวลาทําธุรกิจ เราก็
ไม่ต้องทําธุรกิจแบบเดิม บางคร้ังเราเรียกการเปลี่ยนแปลงว่า Paradigm Shift หรือการปรับวิธีการคิด โดนัลด์  
ทรัมป์ก็เป็น Paradigm Shift แบบรุนแรงมากๆของการทูตของโลก ซึ่งเราก็ต้องให้เกียรติเขา ต้องให้โอกาสเขา 
คราวน้ีมีตัวแปรอีก 2 ตัว คนที่ควรจะมีบทบาทและโดนัลด์ ทรัมป์ควรจะปรึกษามากๆ คนแรกก็คือ สีจิ้นผิงซึ่ง
เป็นคนลุ่มลึก แล้วก็มองเร่ืองเกาหลีเหนืออยู่ ตอนหลัง เขากับโดนัลด์ ทรัมป์ก็ร่วมกันที่จะไม่อนุญาตให้มีการ
ขนถ่ายสินค้าหรือเงินต่างๆ คือห้ามแล้วก็ได้ผล ทําให้เกาหลีเหนืออ่อนแอลงไป สีจิ้นผิงคงอยากเห็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ดี อีกคนหน่ึงคือประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนปัจจุบัน เวลาที่ทําอะไร ก็ไม่ได้เป็นลูกไล่ของโดนัลด์ 
ทรัมป์ ตัวละครน้ีน่าสนใจมาก ประธานาธิบดีคนปัจจุบันมีจุดยืนด้านสันติภาพค่อนข้างจะมาก เรื่องการทูตภาค
ประชาชน เขาต้องฟังรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศเขา และ CIA ขณะเดียวกัน การทูตยุคใหม่ต้องฟังตัว
ละครอีก 2 คน รวมนายกรัฐมนตรีอาเบะของญี่ปุ่น เป็น 3 คน  

  
ชินโซ อาเบะ 

ท่ีมา: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ 
commons/thumb/e/e9/Shinz%C5%8D_Abe_April_
2015.jpg/200px-Shinz%C5%8D_Abe_April_2015.jpg 

สีจ้ินผิง 
ท่ีมา: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ 
commons/7/72/Xi_Jinping_October_2013_%28cropp
ed%29.jpg 
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สรุปก็คืออะไรที่มันแปลกใหม่ เราต้องไม่อนุรักษ์นิยมมาก โดนัลด์ ทรัมป์มีข้อเสียมากมาย แต่บางคร้ังในข้อเสีย
เหล่าน้ันก็มีข้อดี ข้อดีของเขาคือจะมีประธานาธิบดีอย่างเขากี่คนซึ่งมีปัญหามากในประเทศแต่เขาก็ยังอยู่ได้ 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า น่ีคงเป็นปรากฏการณ์ที่น่าจับตามองอย่างย่ิง เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใคร
ก็ต้ังตัวไม่ทัน พวกเราก็ต้องมองโลกในแง่ดี ก็หวังว่า เดือนพฤษภาคมคงเป็นช่วงที่โลกสงบสุข แล้วก็มีการ
เปลี่ยนแปลง ยกเว้นอารมณ์ของสองคนน้ีว่า ถ้าใกล้ๆถึงวันน้ัน แล้วมีการพูดอะไรผิดหู หรือมีการเปลี่ยนแปลง
อะไรเกิดขึ้น โลกใบนี้มันก็ไม่แน่นอนอยู่ดี 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า บทเรียนน้ีสอนให้เห็นว่า ไม่ว่าจะเรียนสาขาไหนก็ตามต้องศึกษา
พฤติกรรมของบุคคลที่แตกต่างกันไป บางคร้ังก็เรียกว่า เป็นความหลากหลาย เช่น ผู้ใหญ่วันน้ีกับเด็กรุ่นใหม่ 
ถ้าผู้ใหญ่ไม่ปรับตัวเลย เด็กก็อาจจะพูดจาไม่สุภาพ บางทีท่านอาจจะโกรธ หรือเด็กรุ่นใหม่ก็ต้องปรับตัวเข้าหา
ผู้ใหญ่ ท่านอาจจะช้าบ้าง ความขัดแย้งในโลกมาจากจุดยืนของแต่ละคน คือการคาดคะเนในสิ่งที่ทรัมป์เคยทํา
อยู่ โลกมันจะไม่เจริญ ถ้าเราไม่มีการคิดนอกกรอบ คนก็ตกใจมากมองว่า อเมริกาลดตัวลงไปคบ
เด็กเมื่อวานซืนอายุ 30 ปี คือทรัมป์ไม่ได้มองคําว่า ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแบบเป็นสถาบัน เขามองตัวเขา
เอง เขามีอีโก้คิดจะแก้ปัญหาตามแนวทางของตัวเอง ถ้าทําสําเร็จเขาก็ดัง ในเมืองไทยจะมีผู้นําอยู่ 2 อย่าง 
ผู้นําอย่างทักษิณก็จะไม่พ่ึงราชการ เขามีความคิดของเขา ผู้นําอย่างพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาและคนอ่ืนๆ ก็
จะส่งไปให้สภาพัฒน์ กระทรวง เวลาเข้าค.ร.ม.ทีก็มีการนําเสนอแล้วบางทีก็มีความขัดแย้งกัน ทําให้ช้าแล้ว
ตัดสินใจไม่ได้ ถ้าชงเรื่องแบบราชการ คนที่ชงเรื่องที่แท้จริงคือ ข้าราชการ C4 และ C5 แล้วก็ไป C8 
ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ก็มีแฟ้มที่ส่งเข้าไปในห้อง แล้วในความเป็นจริงก็ไม่ได้อ่านด้วย จากข้อสังเกตส่วนตัว คนที่
เป็นผู้นําจะคิดเองก่อน แล้วค่อยให้ราชการเสนอแนวคิดเร่ืองต่างๆมา แต่ถ้าชงมาเรื่อยๆ แล้วมีแฟ้มในห้อง
มากมายเพ่ือให้ผู้บริหารอนุมัติ บางครั้งก็ดี เป็นการรอบคอบ บริสุทธ์ิ ไม่มีการโกงกินกัน แต่ก็ไม่ค่อยเปลี่ยน 
ยุคทักษิณ รัฐมนตรีมีความคิดเรื่องโครงการใหม่ๆอยู่เสมอ อาจจะมีปัญหาธรรมาภิบาล แต่ก็ทํางานเชิงรุก ไม่
ใช้ Bureaucracy จะไม่รออธิบดีต้ังงบประมาณจากสภาพัฒน์ ปัญหาคือจะพบกันคร่ึงทางได้อย่างไร ใน
ประเทศไทย คนที่คิดนอกกรอบต้ังต้นแค่ข้าราชการ C4 และ C5 คนเหล่าน้ีก็แค่ Textbook เป็นคนมีความรู้
เล็กน้อย แค่เพ่ิงเข้ามาทํางาน แต่ขยันหน่อยก็ไปหาข้อมูล แล้วก็ส่งข้อมูลขึ้นมา บางทีอันน้ันกลายเป็นนโยบาย
ก็มี อีกทางหนึ่งคือเบ้ืองบนคิดหลักใหญ่ก่อนว่า จะไปทางไหน แล้วให้ระดับล่างเสนอเรื่องการเงินมา ไม่ใช่
ระดับล่างเสนอมาทั้งหมด ทําให้อยู่ในกรอบ ตอนท่ีศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เป็นผู้อํานวยการสถาบันทรัพยากร
มนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กฎระเบียบเคร่งครัดจึงไม่สามารถทําอะไรได้ ถ้าทํา จะผิดระเบียบ ศ.ดร.จีระ 
หงส์ลดารมภ์ถามเขาวันหน่ึงว่า ความสําเร็จในองค์กรขึ้นอยู่กับใคร เรื่องน้ีน่าสนใจ ถ้าเป็นผู้นําราชการระดับ
อธิบดี ถ้าทํางานแบบเดิมคือ มีจริยธรรมถูกต้อง ก็ยอมรับได้ แต่ก็ต้องมีความคิดใหม่ๆ มิฉะน้ันงบประมาณ
แผ่นดินก็เหมือนเดิมปีที่แล้วได้มาก ปีน้ีก็เพ่ิมไป 5% อะไรที่มันไม่สําเร็จ ก็ไม่เห็นลด อะไรที่สําเร็จมากๆก็ควร
จะเพ่ิม ก็เลยเป็นปัญหา 
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คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า เป็นความท้าทาย ในเมืองไทย ข้าราชการเป็นตัวแปรสําคัญ ระบบ
ราชการเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญเพราะว่า เมื่อคิดอะไรมาถ้ากลไกน้ีไม่มีการพัฒนาให้มีการคิดแบบบูรณาการ ก็
ไม่ไปไหน และก็ย่ิงเต้ียลงทุกวัน ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างแท้จริง  

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า ยุคพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชามีความต้ังใจสูง แต่เวลาที่เชิญคนเข้า
ไปอยู่ในสภาปฏิรูป (สนช.) เป็นคนที่คิดคล้ายๆกัน เพราะเป็นคนท่ีมาจากตําแหน่ง เช่น อธิบดี ทหาร ซึ่งเป็น
คนที่คิดอยู่ในกรอบ และมีทีมงานเป็นข้าราชการ ไม่ใช่เรื่องผิด แต่บางคร้ังในโลกของการเปลี่ยนแปลง ก็ต้องมี
คนที่คิดต่างบ้าง ทักษิณมีข้อดีคือเป็นนักธุรกิจ แล้วก็ผ่านความล้มเหลวมามาก แลกเช็ค 200,000 ก็มีปัญหา
แต่เขาก็ต้องอยู่รอด คนที่เป็นข้าราชการเช้าชามเย็นชามก็อยู่รอด แถมยังไปโกงคนจนอีก อาชีพของเขาคิดจะ
ปรับ Mindset ให้ชอบการเปลี่ยนแปลง ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ทํามามากแล้ว และทําทุกวัน มีลูกค้าส่วนใหญ่
มาจากราชการและรัฐวิสาหกิจ ก็ดีคือเปลี่ยนได้ในระดับหน่ึง ส่วนที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ทํานอกจากมัน
ต่อเน่ืองและมีประสบการณ์ ก็ช่วยได้ในระดับหน่ึง มันไม่พอเพราะว่า ยุคน้ีเป็นยุคที่ต้องพบกันครึ่งทางระหว่าง
ระดับบนกับระดับล่าง ระดับบนก็ต้องมีความคิดเสียก่อนว่าเขาจะทําอะไร เหมือนบทความอันหน่ึงของปีเตอร์ 
ดรักเกอร์ เขาถามว่า การเป็นผู้นําที่ดี ทุกวันที่เข้าไปน่ังในสํานักงาน ต้องถามว่าอะไรสําคัญที่สุดในวันน้ี และสิ่ง
น้ันมันสําคัญต่อองค์กรและประเทศหรือไม่ องค์กรที่ตนเองดูแลอยู่จะขับเคลื่อนไปในทิศทางใด ถ้าไม่ได้คิดไป
ถึงก็เจอแฟ้ม วันน้ีกรมบางกรม มีงบประมาณต้ัง 7-8 หมื่นล้านบาท และอธิบดีก็ต้องเซ็นอนุมัติทุกเรื่อง ท่านก็
เหน่ือยในการเซ็น ก็เหมือนตอนท่ีศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เป็นกรรมการสภาในหลายมหาวิทยาลัย ก็ได้ถามว่า
คณบดีมีหน้าที่อะไร ส่วนมากหน้าที่คือจัดตารางสอนกับนําเงินวิจัยที่มหาวิทยาลัยส่งมาไปกระจายให้คนอ่ืน 
ถือเป็นเรื่องยากหรือไม่ แต่ถ้าหน้าที่ของเขาคือการที่ต้องไปหาเงินในการทําวิจัยของเขาไม่ใช่หาเงินจาก
งบประมาณ แตกต่างกันหรือไม่  

บทความของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวถึงสีจิ้นผิง อยู่ดีๆก็ได้รับอนุมัติจากรัฐธรรมนูญใหม่จากสภา
ของจีนให้เป็นประธานาธิบดีโดยไม่มีวาระ คือตอนน้ีเป็นมาแล้ว 5 ปี ตามหลักแล้วก็ต้องเป็นอีก 5 ปีแล้วก็หมด
วาระ แต่พอวาระที่ 2 ก็ต้องเสนอช่ือคนท่ีจะสืบทอดตําแหน่งจากเขา ก็ไม่ได้เสนอ ก็รู้แล้วว่าเขาจะเป็นเอง 
การที่เขาเป็นเองตลอดชีวิตก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือเขาได้อยู่ต่อ ข้อเสียคือถ้าเขาเป็นประธานาธิบดีแบบ
มีปัญหา ก็จะปลดยาก คุณสมบัติของเขามี 2 อย่างคือ เขามองการบริหารจัดการของประเทศจีนตามบริบท
ของเขา ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแท้แบบอเมริกาที่มีการเลือกต้ัง เพราะประเทศเขาเป็นคอมมิวนิสต์ เขาบอกว่า
พรรคคอมมิวนิสต์ของเขาจะต้องปรับตัวเองให้ทันกับเหตุการณ์ ใช้คําว่า Socialist Characteristic   
หมายความว่า ยังเป็นพรรคคอมมิวนิสต์อยู่แต่ว่าตามแนวคิดของเต้ิงเสียวผิงก็คือ หน่ึงประเทศ สองระบบ แต่
ข้อเสียคือคนของเขายังไม่ได้รับอนุญาตให้มีสิทธ์ิมีเสียง ก็ต้องยอมรับว่า ประเทศจีนเป็นประเทศใหญ่ ศ.ดร.จี
ระ หงส์ลดารมภ์ได้ไปศึกษาข้อมูลว่า เฉพาะเร่ืองคนเขาพูดอยู่ 3 เรื่อง เวลาที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์พูดเร่ือง
คนเนื่องจากไม่ได้ทํางานเป็นผู้อํานวยการฝ่ายบุคคลจึงมองคนเป็นยุทธศาสตร์ สิ่งแรกที่ชอบเขาก็คือ คนของ
เขาต้องจัดการกับการเปลี่ยนแปลงให้ได้ และการเปลี่ยนแปลงก็มีเร็ว ไม่แน่นอน และทายไม่ได้ น่ีเป็นบทเรียน
ที่เราเคยพูดหลายครั้งแล้ว เวลาจะสอนอะไรก็ต้องให้เขารู้ว่า โลกในอนาคตเป็นโลกที่เร็ว ไม่แน่นอน และทาย



6 

 

ไม่ได้ ประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่อง โดนัลด์ ทรัมป์กับเกาหลีเหนือ ไม่มีใครทายได้ว่า โดนัลด์ ทรัมป์จะไป ข้อสอง 
ประเทศจีนภายใต้การนําของสีจิ้นผิง เขาเน้นทุนทางจริยธรรม เขาค่อนข้างจะเอาจริงเรื่องความเท่าเทียมกัน
ของมนุษย์ เขาก็จับคนเข้าคุก มีตําแหน่งใหญ่เท่าใดก็สามารถจับได้ นอกจากน้ี เขาอยากให้คนของเขามีความ
เป็นมืออาชีพ ไม่ใช่เป็นแบบทุนนิยมสามานย์ ต่างคนต่างรวย ไปเรียนด้านการเงินมา เป็นการทําให้สังคมของ
เขาลดความเหลื่อมล้ํา และก็มีโอกาสสร้างประเทศระยะยาวไปด้วยกัน ไม่ใช่เป็นทุนนิยมที่มีความโลภเหมือนที่
เคยเรียนมา บางยุคมีวัตถุนิยม ความเป็นมืออาชีพอาจจะมองว่า คนมีรายได้สูง เรียนหนังสือเก่ง ก็เป็นมือ
อาชีพได้ เท่าที่ได้สังเกตดูเรื่องความเป็นมืออาชีพ ก็มีหลายอย่างที่น่าสนใจ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เช่ือว่า 
ความเป็นมืออาชีพของประเทศจีนมองกว้างเพราะมองไปถึงบุคลิกภาพด้วย มองเร่ืองการตัดสินใจ คุณธรรม 
จริยธรรม มองว่าเมื่อเจอวิกฤตแล้วแก้ปัญหาได้ แต่เขาก็ไม่ลืมเรื่องทุนทางจริยธรรมด้วยความเป็นมืออาชีพ
เหมือนคุณวิชัยพูด มาตรฐานสูงของคนหนึ่ง ถ้านํามาตรฐานสูงไปบวกกับความเป็นมืออาชีพ ในที่สุด ก็จะเห็น
คนในอนาคตของไทยและจีนจะไปด้วยกัน คือบทเรียนอันน้ี เวลาที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาพูดถึงคุณสมบัติ
ของคนในอนาคต ถ้าใช้คําว่าความเป็นมืออาชีพด้วยก็จะดี เพราะหมายถึงคนทุกระดับ ไม่ใช่ระดับสูงอย่าง
เดียว ถ้าเราทําให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจ มีเกียรติและศักด์ิศรี มีความภูมิใจในอาชีพของตนเองแล้วทําอาชีพ
ของตัวเองให้ดีที่สุด ก็จะเป็นประโยชน์  

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า เรื่องความเป็นมืออาชีพถ้าย้อนกลับไปที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้กล่าว
ไว้ในครั้งที่แล้ว น่ันคือสิ่งที่ต้องพิสูจน์ความเป็นมืออาชีพในหลากหลายปัจจัยอย่างเช่น กรณีที่ศ.ดร.จีระ หงส์
ลดารมภ์กล่าวถึงสีจิ้นผิง ทําให้เราเห็นว่าความเป็นมืออาชีพเป็นตัวช้ีอนาคต เราคงปล่อยให้การบริหารจัดการ
หรือการแก้ปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างเร่ืองทั่วๆไปไม่ได้ เพราะสถานการณ์วันน้ีต้องการความเป็นมืออาชีพอย่าง
ย่ิง ไม่ว่าจะเป็นระดับล่างหรือระดับบน ถ้าเราไม่ใช้ความเป็นมืออาชีพและคนอ่ืนมีความเป็นมืออาชีพมากกว่า 
เราก็จะแพ้  

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า วันน้ีถ้าดูความลึกซึ้งของสีจิ้นผิงจะพบว่า เขามองเรื่องคนกว้าง ไม่ได้
มองความสามารถเฉพาะทางอย่างเมืองไทย ถ้าเขาเป็นแพทย์หรือวิศวกร ก็ต้องเป็นมืออาชีพแล้วแต่เขาอาจจะ
ไม่เป็นก็ได้ถ้าเขาขี้โกงหรือโลภ ศาสตร์พระราชากับมืออาชีพน่าจะไปด้วยกัน เพราะมืออาชีพต้องมีเป้าหมาย
ด้วย ย่ิงถ้าเป็นเป้าหมายเพ่ือความอยู่รอดของสังคม ไม่ใช่อยู่รอดของคนบางกลุ่ม เหมือนวันน้ีที่มีการทะเลาะ
กันระหว่างเลือกต้ังกับไม่เลือกต้ัง ถามว่ามีตัวแปรของประเทศอยู่ในปัจจัยหรือเปล่า สีจิ้นผิงก็มีตัวแปรของเขา 
ถึงเขาจะเป็นผู้นําแต่ก็คิดถึงประเทศของเขาในระยะยาว เขาจะพาประเทศไปอย่างไร ก็ต้องเป็นประเทศที่มี
ความสมดุล หน่ึงประเทศสองระบบ ต้องเป็นระบบที่ไม่ใช่คนรวยรวยล้นฟ้า ก่อนหน้าการออกอากาศครั้งน้ีไม่ก่ี
วัน ในหนังสือพิมพ์ก็มีข่าวว่า ทําไมบริษัทใหญ่ในประเทศไทยจึงรวย ทั้งๆที่ความรํ่ารวยของคนในประเทศมีไม่
มาก ความเป็นมืออาชีพของสีจิ้นผิงก็คือ ให้ทุกคนมีส่วนเป็นประชาชนที่ดี อยู่ตรงไหนของสังคมเราก็ไว้ใจเขา
ได้ว่า เขาจะทําหน้าที่ตรงนั้นและแก้ปัญหาได้ดีที่สุด 


